



TU - RAC
รับที่..2993.... พ.ศ. ...2566.....
วันที่...30..... ต.ค. ...2566.....
เวลา....09.21 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการวิจัย (หมวดทุนวิจัย: สุปรานี โทโร (๘๒) ๑๘๑๓, หมวดรางวัล: เอกธิดา (๘๒) ๑๘๑๙)

ที่ อว ๖๗.๐๔.๒/ว.๒๒๘๑

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศให้การสนับสนุนทุนและรางวัลการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/สำนักงาน/ศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายในการยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติที่สูงขึ้น และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดสรรเป็นทุนวิจัยและรางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙ ประเภท นั้น

ในการนี้ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มายังท่านเพื่อโปรดทราบและโปรดดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับการพิจารณาทุนวิจัยและรางวัลสนับสนุนต่าง ๆ ทั้ง ๑๙ ประเภท ให้แก่บุคลากรในสังกัดของท่านได้ทราบโดยทั่วกัน โดยผู้สนใจขอรับการสนับสนุน สามารถศึกษาหลักเกณฑ์ข้อกำหนด และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซต์ของกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <https://research.tu.ac.th/>

อนึ่ง ในการขอรับทุนวิจัยและรางวัลสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประเภทต่าง ๆ ส่วนงานจะต้องดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน/รางวัลและลักษณะของผลงาน ให้เป็นไปตามประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมเอกสารการเสนอขอรับทุน/รางวัลตามข้อกำหนดของประกาศแต่ละประเภทด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ สืบบุญการณ์)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

รองประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย



เรียนมาเพื่อ โปรดทราบ
และงานสนับสนุนการวิจัย
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป

30 ต.ค. 2566

ทราบ

สรุปหลักเกณฑ์และคุณสมบัติทุน
และรางวัลด้านการวิจัย

สรุปหลักเกณฑ์และคุณสมบัติทุนและรางวัลด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

1. โครงการสนับสนุนการวิจัย

คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล	เงินทุน/รางวัล	ผลงาน (Output)	กำหนดเปิด-ปิดรับทุน	ข้อสังเกต ที่นักวิจัยควรทราบ
1. ทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track)				
<p>1. ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานใน มธ. ที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานมหาวิทยาลัย และให้รวมถึงผู้ปฏิบัติงานอื่นที่จ้างตามระเบียบของมหาวิทยาลัย</p> <p>2. ต้องไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณจากกองทุนวิจัย มธ. ที่อยู่ระหว่างการวิจัย หรือค้างส่งรายงานการวิจัยหรือการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ</p> <p>3. ต้องไม่อยู่ในช่วงที่ผู้รับทุนลาศึกษาต่อหรือลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือเป็นผู้ถูกยืมตัวไปช่วยราชการหน่วยงานอื่น</p> <p>4. ผู้รับทุนมีสิทธิเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนครั้งใหม่ได้ เมื่อได้จัดทำโครงการวิจัยเดิมเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>ทุนละไม่เกิน 250,000 บาท</p>	<p>1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทความย่อภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ</p> <p>2. บทความวิจัยและเอกสารการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ</p> <p>2.1 สาขาสังคมศาสตร์ และสาขามนุษยศาสตร์ ต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ SJR, ISI, Scopus ไม่น้อยกว่าควอไทล์ที่ 3 (Q3) หรือผลงานวิชาการอื่น เช่น International book chapter หรือผลงานที่เป็นประโยชน์และมีผลกระทบสูงต่อสังคมที่สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างประจักษ์</p> <p>2.2 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์ ต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ SJR, ISI, Scopus ไม่น้อยกว่าควอไทล์ที่ 3 (Q3)</p>	<p>พฤศจิกายน 2566 – กรกฎาคม 2567</p> <p>หรือจนกว่างบประมาณจะหมด</p>	<p>หลักเกณฑ์ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากประกาศฉบับเดิม (พ.ศ.2564)</p> <p>1. ผู้รับทุนมีสิทธิเสนอโครงการวิจัยครั้งใหม่ได้เมื่อโครงการวิจัยเดิมเสร็จแล้ว</p> <p>2. Output จะต้องระบุใน Keyword ตามรายชื่อ SciVal: Keyphrases for SDG 1-16, top 50 by relevance</p> <p>ทั้งนี้ การเสนอขอทุนวิจัยประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) ในปีงบประมาณ 2567กำหนดให้นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบฐานข้อมูลการบริหารการวิจัย มธ. จึงขอให้ท่านโปรดแจ้งนักวิจัยและผู้ประสานงานวิจัยของส่วนงาน ศึกษาคู่มือการใช้งานและสมัครเข้าใช้งานระบบได้ที่ลิงค์</p> <p>https://research.tu.ac.th/turms</p>

คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล	เงินทุน/รางวัล	ผลงาน (Output)	กำหนดเปิด-ปิดรับทุน	ข้อสังเกต ที่นักวิจัยควรทราบ
2. ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย (Thai Studies)				
<p>1. ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานใน มธ. ที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานมหาวิทยาลัย และให้รวมถึงผู้ปฏิบัติงานอื่นที่จ้างตามระเบียบของมหาวิทยาลัย</p> <p>2. ต้องไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณจากกองทุนวิจัย มธ. ที่อยู่ระหว่างการวิจัย หรือค้างส่งรายงานการวิจัยหรือการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ</p> <p>3. ต้องไม่อยู่ในช่วงที่ผู้รับทุนลาศึกษาต่อหรือลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือเป็นผู้ถูกยืมตัวไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่น</p> <p>4. ผู้รับทุนมีสิทธิเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนครั้งใหม่ได้ เมื่อได้จัดทำโครงการวิจัยเดิมเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท</p>	<p>1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ</p> <p>2. บทความวิจัยและเอกสารการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ</p> <p>2.1 สาขาสังคมศาสตร์ และสาขามนุษยศาสตร์ ต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ TCI กลุ่มที่ 1 หรือวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ SJR, ISI, Scopus หรือผลงานวิชาการอื่น เช่น International book chapter หรือผลงานที่เป็นประโยชน์ และมีผลกระทบสูงต่อสังคมที่สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างประจักษ์</p> <p>2.2 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ TCI กลุ่มที่ 1 หรือวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ SJR, ISI, Scopus</p>	<p>พฤศจิกายน 2566 – กรกฎาคม 2567</p> <p>หรือจนกว่างบประมาณจะหมด</p>	<p>หลักเกณฑ์ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากประกาศฉบับเดิม (พ.ศ.2564)</p> <p>1. ผู้รับทุนมีสิทธิเสนอโครงการวิจัยครั้งใหม่ได้เมื่อโครงการวิจัยเดิมเสร็จแล้ว</p>
3. ทุนสนับสนุนโครงการ วิจัยจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Matching Fund)				
<p>1. เป็นผู้ปฏิบัติงานใน มธ. ที่เป็นข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา หรือ</p>	<p>สนับสนุนใน 2 รูปแบบ ดังนี้</p> <p>1. ความร่วมมือกับหน่วยงาน</p>	<p>1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์</p>	<p>พฤศจิกายน 2566 – กันยายน 2567</p>	<p>หลักเกณฑ์ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากประกาศฉบับเดิม (พ.ศ.2563)</p>

คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล	เงินทุน/รางวัล	ผลงาน (Output)	กำหนดเปิด-ปิดรับทุน	ข้อสังเกต ที่นักวิจัยควรทราบ
<p>พนักงานมหาวิทยาลัยและให้ความหมายรวมถึงผู้ปฏิบัติงานอื่นที่จ้างตามระเบียบของมหาวิทยาลัย</p> <p>2. ต้องไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณจากกองทุนวิจัย มช. ที่ค้างส่งรายงานการวิจัยและการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ</p> <p>3. ต้องไม่อยู่ในช่วงที่ผู้รับทุนลาศึกษาต่อหรือลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือเป็นผู้ถูกยืมตัวไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่น</p> <p>4. ผู้รับทุนมีสิทธิเสนอโครงการ วิจัยเพื่อขอรับทุนครั้งใหม่ได้ เมื่อได้จัดทำโครงการวิจัยเดิมเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>ต่างประเทศในวงเงิน 500,000 บาท</p> <p>โดยหน่วยงานภายนอก ร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หรือ</p> <p>2. ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนวิจัยรวม และไม่เกิน 500,000 บาท</p> <p>ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจขอให้ต้นสังกัดของผู้วิจัยร่วมสนับสนุน ทุนด้วยส่วนหนึ่ง แต่ไม่เกินร้อยละ 25 ของวงเงินที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน</p>	<p>2. กรณีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ ต้องมีบทความวิจัยที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ SJR, ISI Web of Science, Scopus ที่อยู่ในอันดับของวารสารไม่ต่ำกว่าควอไทล์ 3 (Q3) อย่างน้อย 2 เรื่อง</p> <p>3. กรณีความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ ต้องมีบทความวิจัยที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ SJR, ISI Web of Science, Scopus ที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับของวารสารไม่ต่ำกว่าควอไทล์ 3 (Q3)</p> <p>3.1 สำหรับวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 250,000 บาท อย่างน้อย 1 เรื่อง</p> <p>3.2 สำหรับวงเงินสนับสนุนการวิจัยที่เกินกว่า 250,000 บาท อย่างน้อย 2 เรื่อง</p>	<p>หรือจนกว่า</p> <p>งบประมาณจะหมด</p>	<p>1. คุณสมบัติของผู้รับทุนให้รวมถึงผู้ปฏิบัติงานอื่นที่จ้างตามระเบียบของมหาวิทยาลัย</p> <p>2. ผู้รับทุนมีสิทธิเสนอโครงการวิจัยครั้งใหม่ได้เมื่อโครงการวิจัยเดิมเสร็จแล้ว</p> <p>3. Output ต้องเป็นบทความวิจัยที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลไม่ต่ำกว่าควอไทล์ 3 (Q3)</p>
4. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ New Researcher				
<p>(1) เป็นอาจารย์ประจำ หรือนักวิจัยประจำใน มช. ที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาลัย และให้หมายรวมถึงผู้ปฏิบัติงานอื่นที่จ้าง</p>	<p>(1) วงเงินไม่เกิน 40,000 บาท จ่ายเมื่อได้รับอนุมัติทุน</p> <p>(2) เงินรางวัลสมทบ 20,000 บาท จ่ายเมื่อข้อเสนอ</p>	<p>(1) ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full Proposal) 1 ฉบับ</p> <p>(2) หลักฐานการยื่นขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก 1 ชุด</p>	<p>พฤศจิกายน 2566 – กรกฎาคม 2567</p> <p>หรือจนกว่า</p> <p>งบประมาณจะหมด</p>	

คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล	เงินทุน/รางวัล	ผลงาน (Output)	กำหนดเปิด-ปิดรับทุน	ข้อสังเกต ที่นักวิจัยควรทราบ
<p>ตามระเบียบของมหาลัย ที่ปฏิบัติในงานใน มธ. มาไม่เกิน 3 ปี</p> <p>(2) ไม่ค้างส่งงานวิจัยและการพัฒนา สิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ซึ่งได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณกองทุนวิจัย มธ.</p> <p>(3) ไม่เคยได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ของ มธ. มาก่อน</p> <p>(4) มีอาจารย์หรือนักวิจัยที่ปรึกษา เป็น อาจารย์หรือนักวิจัยของมหาลัย มี คุณสมบัติดังนี้</p> <p>(4.1) ด้านสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์ฯ ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน ฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล SJR, ISI Web of Science, Scopus ที่อยู่ในการจัด อันดับของวารสารไม่น้อยกว่า ควอไทล์ 1 และเป็นหัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนจาก หน่วยงานภายนอกมาไม่น้อยกว่า 3 ทุน ใน ระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ยื่นขอรับทุน</p> <p>(4.2) ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่ อยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการ SJR, ISI Web of Science, Scopus ที่อยู่ ในการจัดอันดับของวารสารไม่น้อยกว่า ควอไทล์ 1 หรือมีผลงาน international book chapter หรือผลงานที่เป็น</p>	<p>โครงการฉบับเต็ม ได้รับทุน วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ภายใน 1 ปี นับจากยื่นปิด ทุน โดยแบ่งเป็น ค่า สมนาคุณที่ปรึกษา 10,000 บาท และค่าตอบแทนนักวิจัย 10,000 บาท</p>	<p>(3) เอกสารการรับทุนจากแหล่งทุน ภายนอก ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา จำนวน 1 ชุด เพื่อขอรับเงินรางวัล สมทบ จำนวน 20,000 บาท</p>		

คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล	เงินทุน/รางวัล	ผลงาน (Output)	กำหนดเปิด-ปิดรับทุน	ข้อสังเกต ที่นักวิจัยควรทราบ
<p>ประโยชน์และมีผลกระทบสูงต่อสังคมที่สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างประจักษ์ และเป็นหัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอกมาไม่น้อยกว่า 3 ทุน ในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ยื่นขอรับทุน</p>				
<p>5. ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศึกษาระดับสูง (Thammasat Postdoctoral Fellowship)</p>				
<p>1. เป็นนักวิจัยภายนอกและต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนนี้มาสองครั้งแล้ว</p> <p>2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า</p> <p>3. มีอาจารย์หรือนักวิจัยที่ปรึกษาที่เป็นคณาจารย์ประจำหรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยดูแล โดยสามารถเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยที่ปรึกษาของผู้รับทุนได้เพียงหนึ่งคน และต้องมีผลงานภายในระยะเวลาสามปี ดังนี้</p> <p>3.1 อาจารย์หรือนักวิจัยที่ปรึกษาสาขาสังคมศาสตร์และสาขามนุษยศาสตร์ต้องมีผลงานในฐานข้อมูล SJR (TOP 10%) ของสาขา หรือ ผลงานวิชาการอื่น เช่น International book chapter หรือ ผลงานที่เป็นประโยชน์ และมีผลกระทบสูงต่อสังคมที่สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างประจักษ์</p>	<p>1. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 50,000 บาท</p> <p>2. ค่าที่พัก (ชาวต่างประเทศ) เดือนละ 10,000 บาท</p> <p>3. อาจารย์หรือนักวิจัยที่ปรึกษา ปีละ 40,000 บาท</p>	<p>ผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือได้รับการตีพิมพ์แล้วในฐานข้อมูล SJR (TOP 10%) ของสาขา</p>	<p>พฤศจิกายน 2566 – กรกฎาคม 2567 หรือจนกว่างบประมาณจะหมด</p>	<p>-</p>

คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล	เงินทุน/รางวัล	ผลงาน (Output)	กำหนดเปิด-ปิดรับทุน	ข้อสังเกต ที่นักวิจัยควรทราบ
3.2 อาจารย์หรือนักวิจัยที่ปรึกษา สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องมีผลงานใน ฐานข้อมูล SJR (TOP 10%) ของสาขา				
6. ทุนอุดหนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมในต่างประเทศ				
<p>1. เป็นอาจารย์ หรือ นักวิจัย ที่รับราชการ หรือปฏิบัติงานประจำใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>2. ไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ/การลา ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือถูกขอตัวไปช่วยราชการที่หน่วยงานอื่น</p> <p>3. ไม่มีภาระผูกพันในการค้างส่งผลงาน</p> <p>4. ผู้ที่เคยได้รับทุนอุดหนุนทุนอุดหนุน ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมใน ต่างประเทศแล้ว ต้องเว้นระยะการสมัคร ขอรับทุนอย่างน้อย 1 ปี</p>	<p>1. กลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย และโอเชียเนีย</p> <p>1.1 กลุ่มประเทศใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ 30,000 บาท</p> <p>1.2 กลุ่มประเทศอื่นใน ทวีปเอเชียและโอเชียเนีย (รวมทวีปออสเตรเลีย และกลุ่มประเทศที่เป็นหมู่ เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก) 60,000 บาท</p> <p>2. กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป 80,000 บาท</p> <p>3. กลุ่มประเทศในทวีป อเมริกา และทวีปแอฟริกา 100,000 บาท</p>	<p>(1) Concept paper หรือข้อเสนอ โครงการวิจัย ที่จะดำเนินการวิจัย ร่วมกันระหว่างผู้รับทุนและนักวิจัย ชาวต่างประเทศ</p> <p>(2) หนังสือรับรองที่จะดำเนินการวิจัย ร่วมกันระหว่างผู้รับทุนและนักวิจัย ชาวต่างประเทศ</p> <p>(3) หลักฐานการยื่นขอรับทุนวิจัย</p>	1 พฤศจิกายน 2566 – 31 สิงหาคม 2567	

2. โครงการสนับสนุนกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล	เงินทุน/รางวัล	ผลงาน (Output)	กำหนดเปิด-ปิดรับทุน	ข้อสังเกต ที่นักวิจัยควรทราบ
1. การจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence – CoE)				
<p>1. เป็นอาจารย์ประจำหรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัย</p> <p>2. มีประสบการณ์ทำวิจัยตามวัตถุประสงค์ของศูนย์มาไม่น้อยกว่าห้าปี</p> <p>3. ในรอบห้าปี ก่อนการจัดตั้งศูนย์ ต้องเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยขนาดใหญ่หรือชุดโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ โดยผลงานวิจัยต้องมีความโดดเด่น</p> <p>4. ในรอบสิบปี ก่อนการจัดตั้งศูนย์ ต้องเป็นที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาร่วมของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ไม่น้อยกว่าห้าคน หรือ ป.เอก ไม่น้อยกว่าสามคน</p> <p>5. สมาชิกศูนย์ ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่สี่คนขึ้นไป โดยอย่างน้อยสองคน ต้องมีประสบการณ์ทำวิจัยตามวัตถุประสงค์ของศูนย์มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยในสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์ที่แล้วเสร็จ โดยผลงานวิจัยต้องมีความโดดเด่น</p> <p>นอกจากสมาชิกศูนย์ตาม (5) อาจมีสมาชิกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอก มธ. ในจำนวนที่เหมาะสมก็ได้</p>	<p>1. ปีที่ 1 ศูนย์ละไม่เกิน 1,000,000 บาท</p> <p>2. ปีที่ 2 - ปีที่ 5 จัดสรรให้ร้อยละ 50 ของงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา แต่ไม่เกินปีละ 1,000,000 บาท</p> <p>3. ปีที่ 6 เป็นต้นไป จัดสรรให้ร้อยละ 50 ของงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา แต่ไม่เกินปีละ 500,000 บาท</p>	<p>1. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล SJR, ISI Web of Science, Scopus อย่างน้อยสามเรื่อง โดยต้องอยู่ใน Q1 หรือ Q2 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ</p> <p>2. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล SJR, ISI Web of Science, Scopus อยู่ใน Q1 หรือ Q2 อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และมีผลงานดังต่อไปนี้ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น ได้แก่</p> <p>2.1 ผลงานที่ถูกรับไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐ เอกชน ชุมชน หรือสังคม ทั้งระดับชาติหรือนานาชาติ</p> <p>2.2 รางวัลผลงานวิจัยหรือรางวัลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยในระดับนานาชาติหรือระดับชาติ</p> <p>2.3 ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ</p> <p>2.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม</p> <p>3. มีหลักฐานความร่วมมือ ด้านการทำวิจัยกับต่างประเทศ หรือด้านเครื่องมือ</p>	<p>พฤศจิกายน 2566 – กรกฎาคม 2567 หรือจนกว่างบประมาณจะหมด</p>	<p>หลักเกณฑ์ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากประกาศฉบับเดิม (พ.ศ.2564)</p> <p>1.นิยามคำว่า “โครงการ วิจัยขนาดใหญ่” หมายถึง โครงการวิจัยที่มีมูลค่าโครงการไม่ต่ำกว่า 3,000,000 บาท</p> <p>2. มีการกำหนดร้อยละของการตั้งงบประมาณในหมวดค่าจ้างและค่าครุภัณฑ์อยู่ในหลักเกณฑ์ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย (แนบท้ายประกาศ)</p> <p>3.Output จะต้องไม่เป็นบทความวิจัยเดียวกันกับที่ได้ใช้ปิดทุน (Fast Track) หรือทุน (Thai Studies) หรือทุน (Matching Fund) หรือทุน (Thammasat Postdoctoral Fellowship) ยกเว้นมีความจำเป็น ต้องชี้แจงเหตุผลเพื่อเสนอพิจารณาเป็นรายการณี</p>

คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล	เงินทุน/รางวัล	ผลงาน (Output)	กำหนดเปิด-ปิดรับทุน	ข้อสังเกต ที่นักวิจัยควรทราบ
		หรือการตีพิมพ์ร่วมกัน หรือแลกเปลี่ยน นักศึกษา ป.เอกหรือการทำวิจัยกับ ภาครัฐ เอกชน ชุมชน หรือสังคม อย่างน้อยปีละหนึ่งเรื่อง 4. หัวหน้าศูนย์และสมาชิกต้องเป็นที่ ปรึกษาหรือที่ปรึกษาร่วมของนักศึกษา ป.โท ขึ้นไป รวมกันไม่น้อยกว่าสามคน ในแต่ละปี		
2. การจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit – RU)				
1. เป็นคณาจารย์ประจำหรือนักวิจัยของ มหาวิทยาลัย 2. มีประสบการณ์ทำวิจัยในสาขาวิชา ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยวิจัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหก เดือน 3. มีผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานทางวิชาการ อื่นที่มีความโดดเด่น 4. สมาชิกหน่วยวิจัย ต้องเป็นคณาจารย์ประจำ หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป ที่มีประสบการณ์ทำวิจัยในสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์ ของหน่วยวิจัย	1. ปีที่ 1-ปีที่ 5 หน่วยวิจัย ละไม่เกิน 500,000 บาท 2. ปีที่ 6 เป็นต้นไป จัดสรร ให้ ร้อยละ 50 ของ งบประมาณจากแหล่งทุน ภายนอก ในรอบ 1 ปีที่ ผ่านมา แต่ไม่เกินปีละ 300,000 บาท	1. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน ฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล SJR, ISI Web of Science, Scopus อย่าง น้อยสองเรื่อง โดยต้องอยู่ใน Q2 อย่าง น้อยหนึ่งเรื่อง และ 2. มีหลักฐานการยื่นข้อเสนอโครงการที่ มีหัวข้อเกี่ยวกับชื่อของหน่วยวิจัย จาก แหล่งทุนวิจัยภายนอก ในรอบหนึ่งปีที่ ผ่านมา อย่างน้อยปีละหนึ่งเรื่อง	พฤศจิกายน 2566 – กรกฎาคม 2567 หรือจนกว่า งบประมาณจะหมด	หลักเกณฑ์ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากประกาศฉบับ เดิม (พ.ศ.2564) 1. มีการกำหนดร้อยละของการตั้งงบประมาณ ในหมวดค่าจ้างและค่าครุภัณฑ์อยู่ในหลักเกณฑ์ ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย (แนบท้ายประกาศ) 2. Output จะต้องไม่เป็นบทความวิจัยเดียวกัน กับที่ได้ใช้ปิดทุน (Fast Track)หรือทุน (Thai Studies) หรือทุน (Matching Fund) หรือทุน (Thammasat Postdoctoral Fellowship) ยกเว้นมีความจำเป็น ต้องชี้แจงเหตุผลเพื่อเสนอ พิจารณาเป็นรายการณี

3. โครงการรางวัลสนับสนุนการวิจัย

ชื่อทุน/รางวัล	คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล	เงินทุน/รางวัล	ผลงาน (Output)	กำหนดเปิด-ปิดรับทุน	ข้อสังเกต ที่นักวิจัยควรทราบ
1. รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย	1. เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. มีสถานะดังต่อไปนี้โดยอย่างน้อยหนึ่งในบทความวิจัยที่เสนอขอรับรางวัล 2.1 ผู้วิจัยชื่อแรก (First Author) 2.2 ผู้วิจัยหลัก (Corresponding Author) 2.3 ผู้วิจัยที่มีสัดส่วนการทำวิจัยอย่างน้อยร้อยละ 50 2.4 ผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยที่ทำงานวิจัยร่วมกับบุคลากร โดยมีสัดส่วนการทำวิจัยน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องมีสัดส่วนการทำวิจัยสูงสุด 2.5 ผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยที่ทำงานวิจัยร่วมกับบุคคลภายนอก โดยมีสัดส่วนการทำวิจัยน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องมีสัดส่วนการทำวิจัยสูงสุดและมีสัดส่วนของผู้วิจัยที่เป็นบุคลากรรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50	1. TOP 10% ของสาขาและอยู่ใน Q1 = 50,000 บาท 2. Q1 = 40,000 บาท 3. Q2 = 30,000 บาท 4. Q3 = 20,000 บาท 5. Q4 = 10,000 บาท	- บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus	-บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับปี (Volume) ค.ศ.2022 เปิดรับตั้งแต่ พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 -บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับปี (Volume) ปี ค.ศ. 2023 เปิดรับตั้งแต่ พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567	เทียบค่าควอไทล์จากปีที่บทความได้รับการตีพิมพ์โดยตีพิมพ์ - ฉบับปี 2022 ใช้ค่า Q ปี 2021 - ฉบับปี 2023 ใช้ค่า Q ปี 2022
2. รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	มีสถานะเป็นนักศึกษาอยู่ในวันที่นักศึกษาขึ้นใบสมัครขอรับทุนที่หน่วยงานต้นสังกัด และได้ศึกษาในแผนทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก.) หรือศึกษาแผนทำสารนิพนธ์/ศิลปนิพนธ์ (แผน ข.)	1. TOP 10% ของสาขาและอยู่ใน Q1 = 50,000 บาท 2. Q1 = 40,000 บาท 3. Q2 = 30,000 บาท 4. Q3 = 20,000 บาท 5. Q4 หรือ TCI กลุ่มที่ 1 = 10,000 บาท	- บทความวิจัยที่ได้รับการตอบรับหรือได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus	พฤศจิกายน 2566 – 30 สิงหาคม 2567	เทียบค่าควอไทล์จากปีที่ออกหนังสือตอบรับตีพิมพ์ หรือ ปีที่บทความได้รับการตีพิมพ์ - ปี 2022 ใช้ค่า Q ปี 2021 - ปี 2023 ใช้ค่า Q ปี 2022

ชื่อทุน/รางวัล	คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล	เงินทุน/รางวัล	ผลงาน (Output)	กำหนดเปิด-ปิดรับทุน	ข้อสังเกต ที่นักวิจัยควรทราบ
3. รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิชาการ	<p>1. เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>2. มีสถานะดังต่อไปนี้ได้อย่างหนึ่งในบทความวิชาการที่เสนอขอรับรางวัล</p> <p>2.1 ชื่อแรก (First Author)</p> <p>2.2 ผู้เขียนหลัก (Corresponding Author)</p> <p>2.3 ผู้เขียนที่มีสัดส่วนการทำวิจัยอย่างน้อยร้อยละ 50</p> <p>2.4 ผู้เขียนของมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิชาการร่วมกับบุคลากรคนอื่น โดยมีสัดส่วนการทำผลงานน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องมีสัดส่วนการทำผลงานสูงสุด</p> <p>2.5 บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิชาการร่วมกับบุคคลภายนอก โดยมีสัดส่วนการทำผลงานน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องมีสัดส่วนการทำผลงานสูงสุด และมีสัดส่วนของผู้เขียนที่เป็นบุคลากรรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50</p>	10,000 บาท	- การตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการหรือบทของหนังสือในหนังสือชุด ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus	-บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับปี (Volume) ค.ศ.2022 เปิดรับตั้งแต่ พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 -บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับปี (Volume) ปี ค.ศ. 2023 เปิดรับตั้งแต่ พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567	-
4. รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทรางวัลการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์	เป็นบุคลากรโดยถือวันที่กำหนดส่งผลงานสร้างสรรค์ตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด	<p>1. งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ รางวัลละ 30,000 บาท</p> <p>2.งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ รางวัลละ 15,000 บาท</p> <p>3. งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติ รางวัลละ 5,000 บาท</p>	ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้เผยแพร่แล้วระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567	พฤศจิกายน 2566 – 30 กันยายน 2567	-

ชื่อทุน/รางวัล	คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล	เงินทุน/รางวัล	ผลงาน (Output)	กำหนดเปิด-ปิดรับทุน	ข้อสังเกต ที่นักวิจัยควรทราบ
5. รางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	1. เป็นบุคลากรขณะที่ยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และวันที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตลอดจนวันยื่นขอรับรางวัล 2. เป็นผู้วิจัยหลัก หรือผู้สร้างสรรค์งานหลักในผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร	1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 20,000-80,000 บาท 2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 10,000-40,000 บาท 3. อนุสิทธิบัตร 10,000-40,000 บาท	ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2565	พฤศจิกายน 2566 – 30 สิงหาคม 2567	
6. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น	1. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ที่มีสัดส่วนการทำวิจัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และสามารถเสนอผลงานวิจัยได้เพียง 1 เรื่อง 2. ต้องไม่มีผลงานวิจัยหรือการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ค้างส่ง หรือเกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับทุน 3. กรณีผู้เคยได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ให้เว้นระยะเวลา 2 ปี	รางวัลละ 100,000 บาท แบ่งออกเป็น 4 สาขา 1. สาขาสังคมศาสตร์ 2. สาขามนุษยศาสตร์ 3. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 4. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลงานวิจัยดีเด่นของแต่ละสาขา	1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567	-
7. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับส่วนงาน	1. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับส่วนงาน ในปีอื่นใดมาก่อน 2. ผู้ที่สมัครขอรับรางวัลประเภทที่ 1 ต้องเป็นบุคลากรทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ และมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป 3. ผู้ที่สมัครขอรับรางวัลประเภทที่ 2 ต้องเป็นบุคลากรทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ดำรงตำแหน่งนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการศึกษา หรือ ตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และ	20,000 บาท	1. นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับส่วนงานประเภทอาจารย์ 2. นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับส่วนงานประเภทนักวิจัยหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย	1 กรกฎาคม 2567 – 30 กันยายน 2567	หลักเกณฑ์ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากประกาศฉบับเดิม (พ.ศ. 2564) - รางวัลประจำปี 2567 ผู้ที่สมัครขอรับรางวัลมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2567

ชื่อทุน/รางวัล	คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล	เงินทุน/รางวัล	ผลงาน (Output)	กำหนดเปิด-ปิดรับทุน	ข้อสังเกต ที่นักวิจัยควรทราบ
	มีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป				
8. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สอบผ่านโดยคณะกรรมการที่คณะแต่งตั้ง ในปีการศึกษา 2565 (วันที่ 8 ส.ค.65 ถึง 7 ส.ค.66)	-รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น เงินรางวัล 30,000 บาท -รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก เงินรางวัล 20,000 บาท -รางวัลวิทยานิพนธ์ดี เงินรางวัล 10,000 บาท	วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัล	พฤศจิกายน 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567	-

4. โครงการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย

ชื่อทุน/รางวัล	คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล	เงินทุน/รางวัล	ผลงาน (Output)	กำหนดเปิด-ปิดรับทุน	ข้อสังเกต ที่นักวิจัยควรทราบ
1. ทุนสนับสนุนการแปลหรือตรวจแก้ภาษาบทความ	<p><u>คุณสมบัติผู้ขอรับทุน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. ต้องมีชื่อในบทความเป็นชื่อแรก (First Author) หรือ ผู้วิจัยหลัก (Corresponding Author) และต้องระบุชื่อสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ขณะที่เสนอขอรับทุน <p><u>ลักษณะของผลงาน</u></p> <p>บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ (Accepted) หรือตีพิมพ์แล้ว (Published) ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ยื่นขอรับทุน (วันที่ผู้ขอรับทุนระบุในแบบเสนอขอรับทุน) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1-4</p>	เบิกจ่ายตามจริง บทความละไม่เกิน 10,000 บาท และไม่เกินคนละ 1 เรื่องต่อปี	บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS	พฤศจิกายน 2566 – 30 สิงหาคม 2567	-
2. ทุนสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	คณะ วิทยาลัย หรือสถาบัน ที่จะจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จะต้องมึลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ทุนละ 200,000 บาท	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2. ผลงานของบุคลากร หรือนักศึกษามธ. ได้รับการตีพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 	พฤศจิกายน 2566 – 30 สิงหาคม 2567	-

ชื่อทุน/รางวัล	คุณสมบัติของผู้รับทุน/รางวัล	เงินทุน/รางวัล	ผลงาน (Output)	กำหนดเปิด-ปิดรับทุน	ข้อสังเกต ที่นักวิจัยควรทราบ
3. ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ในต่างประเทศ	<p>1. เป็นอาจารย์ หรือ นักวิจัย หรือครุกระบวนการ ที่รับราชการ หรือ ปฏิบัติงานประจำในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>2. ไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ/การลาปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือถูกขอตัวไปช่วยราชการที่หน่วยงานอื่น</p> <p>3. ไม่มีภาระผูกพันในการค้างส่งผลงานทางวิชาการ/วิจัย/ผลงานจากการลาปฏิบัติงานเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย หรือคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ณ วันที่สมัครขอรับทุน</p> <p>4. ผู้ที่เคยได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ในต่างประเทศแล้ว ต้องเว้นระยะการสมัครขอรับทุน อย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่เดินทางกลับจนถึงวันที่สมัครขอรับทุนครั้งต่อไป</p>	<p>1. กลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย และโอเชียเนีย</p> <p>1.1 กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 30,000 บาท</p> <p>1.2 กลุ่มประเทศอื่นในทวีปเอเชียและโอเชียเนีย (รวมทวีปออสเตรเลีย และกลุ่มประเทศที่เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก) 60,000 บาท</p> <p>2. กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป 80,000 บาท</p> <p>3. กลุ่มประเทศในทวีปอเมริกา และทวีปแอฟริกา 100,000 บาท</p>	<p>1. ผู้ได้รับทุนไปนำเสนอในรูปแบบ Oral presentation หรือ Poster presentation ต้องส่งหลักฐาน Proceeding ที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI หรือ ส่งหลักฐานการยื่นขอรับการตีพิมพ์บทความที่ไปนำเสนอ หรือบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทความที่ไปนำเสนอ ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI หรือ TCI กลุ่ม 1</p> <p>2. ผู้ได้รับทุนไปนำเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ต้องส่ง หลักฐานผลงานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน หรือการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรแล้ว</p>	<p>15 สิงหาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566</p>	<p>-</p>